

**บาท/ดอลลาร์เซนต์ตรังตัว, คาดวันนี้แกว่งกรอบแคบหลังขาดปัจจัยใหม่หนุน**

\*บาท/ดอลลาร์เซนต์ตรังตัวจากเมื่อวาน ขณะที่ดีลเลอร์คาดว่าเงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบแคบ หลังขาดปัจจัยใหม่จากทั้งในและต่างประเทศ มาผลักดันทิศทางตลาดในระยะสั้น

\*ยูโรทรังตัวในช่วงเซนต์ที่ตลาดเอเชีย หลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 เดือน เมื่อเทียบกับดอลลาร์เมื่อคืนนี้ ขณะที่ตลาดยังคงวิตกกังวลของสเปน และข้อมูลความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ย่ำแย่ของเยอรมนี ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

\*สถาบัน Ifo ของเยอรมนี เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนี ลดลงสู่ระดับ 101.4 ในเดือนก.ย. จาก 102.3 ในเดือนส.ค. ขณะที่ผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ 45 คน โดยรอยเตอร์คาดไว้ก่อนหน้านี้ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 102.5

\*การร่วงลงของความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนี สู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี 53 ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจ แม้ว่าทางธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) เพิ่งประกาศโครงการซื้อพันธบัตรก็ตาม

\*ขณะที่สเปนยังคงเป็นที่จับตามองของนักลงทุน หลังผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสเปนพุ่งขึ้น จากความวิตกกังวลที่ว่า สเปนจะชะลอการขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศ

\*ตลาดคาดไว้วางในสัปดาห์นี้ สเปนจะเปิดเผยการปฏิรูปทางโครงสร้างใหม่ และแผนร่างงบประมาณประจำปี 56 และนักลงทุนจะรอดูผลการทดสอบภาวะวิกฤติของภาคธนาคารสเปนด้วย

\*ตลาดยังคงคาดว่า มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส จะทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของสเปนในสัปดาห์นี้ และมูดีส์อาจลดอันดับความน่าเชื่อถือลงสู่สถานะขยะ แม้มูดีส์ระบุว่า จะชานรับข่าวการขอความช่วยเหลือก็ตาม

\*เงินอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์และยูโร แต่นักลงทุนคาดว่าเงินจะยังคงเผชิญกับแรงกดดันในช่วงขาขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ จากการโอนเงินกลับประเทศของบริษัทญี่ปุ่น ก่อนบิตงบบัญญัติรอบครึ่งปี

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.925 บาท

\*08.44 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.90/96 จาก 30.91/96 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.90/94 จาก 30.94/96 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 77.83/86 จาก 77.84 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน  
\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2946/47 จาก 1.2924 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ด้านบทยพยายามจะขึ้น test 30.95 แต่ยังไม่ break ขึ้นไปได้ ส่วน  
ด้านล่างก็มี month-end demand(แรงซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือน) เข้ามา ก็คง  
ไม่ลงไปต่ำกว่า 30.90 วันนี้ก็น่าจะอยู่ใน range แคบๆ ปัจจัยไม่ได้มีอะไร แต่  
พวก risk currency ก็ยังคงดีอยู่" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังทรงตัว และมีแนวโน้มแกว่งตัวใน  
กรอบแคบในวันนี้ เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยที่มีนัยสำคัญเข้ามาช้หน้าตลาด ทั้งจาก  
ภายนอกและภายในประเทศ

ปัจจัยที่อาจจะกดดันตลาดอยู่บ้าง คือความกังวลต่อการแก้ปัญหาหนี้ของ  
สเปน แต่ก็ยังไม่กระทบตลาดมากนัก ขณะที่ทิศทางของตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้น  
ในภูมิภาคที่ยังคงดีอยู่ ก็น่าจะหนุนเรื่องเงินทุนไหลเข้าได้เช่นกัน

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านอยู่ที่ 30.90 และแนวรับ  
ที่ 30.95

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้